



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากสำนักข่าวเนชั่น

ฉบับประจำวันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2552 หน้า 29

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว พัฒนาศึกษานิเทศก์กรม – เขตการศึกษา

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 มกราคม 2552 มศวจัดโครงการศึกษาสภาพการนิเทศก์การศึกษาในปัจจุบัน สืบเนื่องจากการนิเทศก์เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาชาติ มศวเห็นความสำคัญ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น การนิเทศก์การศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญในการจะพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การจัดการภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้เป็นอย่างดี แต่ที่ผ่านๆ มาสังคมไทยยังไม่เอาจริงเอาจังต่อการนิเทศก์มากนัก เราปล่อยให้หน้าที่นิเทศก์โรงเรียนเป็นหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ โดยที่ศึกษานิเทศก์เองก็ไม่ได้เข้าไปคลุกคลีกับทางโรงเรียน ปัญหาของโรงเรียนศึกษานิเทศก์รู้อย่างไม่รู้อย่าง

ทั้งนี้ โครงการปฏิรูปการศึกษาศาสตร์จึงได้จัดบริการวิชาการแก่สังคมขึ้นเพื่อต้องให้ความช่วยเหลือและพัฒนาการนิเทศก์การศึกษาเพื่อให้ทันต่อสภาพที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกๆ ระดับของการศึกษาไทย เพราะกระบวนการนิเทศก์เป็นกระบวนการที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา หากเราไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้แก่ศึกษานิเทศก์ พวกเขาก็จะทำงานแบบเดิมๆ ความรู้ความเข้าใจใหม่ก็ไม่เกิด แท้ที่จริงแล้วเราหวังอยากเห็นการนิเทศก์การศึกษาของประเทศไทยเป็นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน คงถึงเวลาแล้วที่เราต้องปรับเปลี่ยนฐานคิดของศึกษานิเทศก์ และต้องทำให้สังคมเห็นว่าการนิเทศก์นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่ทั้งสังคมต้องช่วยกันและช่วยกันส่งเสริมศึกษานิเทศก์ให้ทำหน้าที่ด้วยความเข้าใจสถานศึกษาและมีมุมมองในด้านการศึกษาที่ครอบคลุมและกว้างขวางมากขึ้นกว่าที่ผ่านๆ มา

“โครงการศึกษาสภาพการนิเทศก์การศึกษาในปัจจุบันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ กรุงเทพมหานครและเขตการศึกษา จัดขึ้น ณ ห้อง คอนเวนชัน ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กทม โดยในเวลา 09.00 -10.00 น.มีปาลูกตา เรื่องบทบาทที่คาดหวังจากการนิเทศก์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย ส.กิตติคุณ สมาน อมรวิวัฒน์ และเสวนาเรื่องการนิเทศก์กับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยรศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ จากนั้นกลุ่มผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนครู-อาจารย์จาก 8 กลุ่มสาระวิชา อาจารย์นิเทศก์ประจำโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ อาจารย์มหาวิทยาลัย ร่วมกันเสวนากลุ่มย่อย แบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อ สภาพปัจจุบันและปัญหา:การนิเทศก์ การสอน การจัดการโครงการนี้จะทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาได้เรียนรู้และทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจ และลดช่องว่างทางการทำงานด้านการศึกษา” อธิการบดี มศว กล่าว